

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/12, UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Nông nghiệp Ito Engei Việt Nam về dự án sản xuất chế biến rau sạch theo mô hình khép kín và đầu tư xưởng sản xuất phân bón hữu cơ bằng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với Công ty.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên cũng như

tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp của tỉnh, đồng thời chỉ rõ 5 hướng đột phá của nông nghiệp Thái Bình trong thời gian tới: tập trung phát triển nông nghiệp giá trị cao, ưu tiên những sản phẩm nông nghiệp có thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch; thu hút mạnh mẽ đầu tư công nghiệp phục vụ nông nghiệp; tập trung đào tạo nguồn nhân lực quản lý, nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp; phát triển du lịch đồng quê, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái. Từ những chiến lược đó, Thái Bình sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư có mong muốn đầu tư vào nông nghiệp tỉnh nhà để phát triển. Đồng chí

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin đến Công ty phương thức thuê đất, giá thuê, thời gian thuê đất khi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp Thái Bình. Tổng giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Ito Engei Việt Nam, ông Ito Masatoshi cho biết: Công ty sẽ phối hợp với Tổ chức JICA (Nhật Bản) đầu tư sản xuất, chế biến rau sạch theo mô hình công nghệ khép kín phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu với tổng diện tích 182.000m², tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 27 tỷ đồng, trong đó ngoài diện tích trồng rau sạch công nghệ cao Công ty đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản; nhà máy chế tạo phân bón hữu cơ. Trên cơ sở đó, ông Ito Masatoshi bày tỏ mong muốn tỉnh Thái Bình cùng các sở, ngành tạo điều kiện giúp đỡ để dự án có thể triển khai trong thời gian sớm nhất.

LƯU NGÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 27.923 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2016; trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 14,36%, thương mại, dịch vụ tăng 11,33%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 1.781,9 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, bằng 114% cùng kỳ. Công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chống

lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các giải pháp mới đã làm thay đổi rõ nét về mỹ quan đô thị, ý thức của người dân được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

**BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2017**

Chiều ngày 15/12, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 với bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố.

Năm 2017, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã duy trì tốt việc thông tin, liên lạc, hội chẩn với các bệnh viện tuyến dưới, nhất là các trường hợp bệnh nhân nặng cần trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chuyển tuyến. Đồng thời, giúp tuyến dưới sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế, nâng cao kỹ năng hồi sức cấp cứu nhi khoa. Bệnh viện cũng đã tổ chức được 17 đợt chỉ viện chuyên môn kỹ

thuật; hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc cho 2 bệnh viện; kiểm tra, giám sát quy chế hoạt động chuyên môn thông qua các đợt giám sát tuyến và tiếp nhận chuyển tuyến; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn cho nhiều bệnh viện tuyến dưới...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả và kế hoạch hoạt động thời gian tiếp theo tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa các bệnh viện nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hệ thống nhi khoa toàn tỉnh.

HÀ ANH

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP...

(Tiếp theo trang 1)

huyện Tiền Hải, khống chế hoạt động của địch trên cửa sông Hồng và sông Trà Lý, chặn đánh các đường bay thấp và đánh địch tập kích vào Thái Bình. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị là phụ nữ nhưng không quản ngại khó khăn gian khổ, miệt mài hàng say luỵen tập, sẵn sàng chiến đấu.

Kết thúc chiến tranh, Đại đội đã chiến đấu 129 lần, bắn rơi 2

máy bay, cùng với đơn vị bạn bắn rơi và bắn bị thương 9 chiếc khác, bảo vệ các công trình, mục tiêu được đảm nhiệm, góp phần làm thất bại chiến tranh phá hoại của Mỹ. Với thành tích đạt được, Đại đội đã được Chính phủ tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 29 cờ luân lưu và nhiều phần thưởng cao

quý khác. Ngày 31/12/1973, Đảng, Nhà nước phong tặng Đại đội 4 dân quân giải tập trung huyện Tiền Hải danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp này, Đại đội được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương.

SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Đến nay, VNPost đã mở 3.899 điểm cung cấp dịch vụ và tiếp tục mở rộng dần đến tất cả các điểm giao dịch cấp xã trên cả nước.

Đối với Thái Bình, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã tiếp nhận và triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 - 10/2017, tổng sản lượng giao dịch bưu chính công ích qua Bưu điện tỉnh là 138.372 lượt

(tăng 13.544 lượt so với cùng kỳ năm 2016).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Quyết định số 45. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cải cách, tiến tới hiện đại hóa bộ máy hành chính, tổ chức xử lý hồ sơ công việc của bộ máy hành chính thông qua công nghệ thông

tin. Tổ chức cung cấp và thực hiện phổ biến dịch vụ công trực tuyến. Thuê dịch vụ hệ thống, tiến hành kết nối tất cả các dữ liệu thông qua sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông tiến tới hoàn thiện chính phủ điện tử. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngành bưu điện cần phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn của nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị để đưa ra giải đáp kịp thời.

Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, quan điểm sai trái, gây trở ngại cho quá trình tổ

chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, thuận lợi, đề xuất một số giải pháp nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo thống kê, trong năm 2017, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 470 vụ, 635 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 12,2% so với năm 2016); trong đó, mua bán ma túy tổng hợp tăng cao, chiếm gần 40% số vụ. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm không mới nhưng tinh vi hơn, hoạt động phân tán, lưu động, đối tượng phạm tội hầu hết là người nghiện mua ma túy từ nhiều đầu mối vừa để sử dụng đồng thời chia nhỏ bán kiếm lời.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Một trong những nguyên nhân gia tăng tệ nạn ma túy trong thời gian gần đây là công tác trung tâm người nghiện vào các trung đội nghiện bắt buộc thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính này sinh một số bất cập, do đó số lượng người nghiện ma túy ở ngoài xã hội tăng cao. Hiện toàn tỉnh có 4.697 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý), trong đó 4.022 người ở ngoài xã hội (chiếm 85,63%). Số người nghiện mới tăng không đáng kể (1,98% so với năm 2016) nhưng do số người nghiện ở ngoài xã hội nhiều nên nhu cầu về ma túy tăng cao, tội phạm tìm mọi cách tuồn ma túy vào địa bàn để bán kiếm lời. Một điều rất đáng lo ngại là hiện nay tỷ lệ thanh thiếu niên đang có nguy cơ bị cuốn vào con đường nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (đá) ngày càng cao. Những năm trước, tội phạm ma túy tập trung chủ yếu ở thành phố, thị trấn nhưng nay đã len lỏi về vùng nông thôn, vùng xa; người nghiện ma túy có ở hầu hết các xã, phường, thị trấn. Người nghiện xu hướng gia tăng và trẻ hóa cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa; gây mất trật tự an toàn xã hội, là nguồn

Cần quyết liệt ngăn chặn gia tăng tội phạm ma túy



Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xét xử lưu động đối tượng phạm tội về ma túy.

gốc của nhiều loại tội phạm hình sự như trộm cắp, lừa đảo, cướp của... Nhiều gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà khi có người thân sa vào nghiện ngập. Thiếu tá Đào Huy Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố Thái Bình có hơn 700 người nghiện ma túy có hồ sơ, ngoài ra còn hàng trăm người nghiện chưa được quản lý (cao nhất trên địa bàn tỉnh). Do số lượng người nghiện ma túy nhiều đã đẩy nhu cầu ma túy lên cao. Nắm bắt cơ hội này, các đối tượng buôn bán ma túy dùng mọi thủ đoạn để tuồn hàng vào địa bàn nhằm kiếm lời. Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội



Dụng cụ sử dụng ma túy đã bị lực lượng công an thu giữ.

150 cộng tác viên dân số mới được tập huấn nghiệp vụ

Sáng ngày 15/12, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh khai mạc lớp tập huấn cho 150 nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số mới ở các thôn, khu dân cư thuộc 2 huyện Thái Thụy, Kiến Xương.

Tham gia tập huấn, học viên được bồi dưỡng các kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; kỹ năng, nghiệp vụ của cộng tác viên dân số; cách thu thập thông tin, kỹ năng tuyên truyền,

vận động trong công tác dân số - KHHGD... Học viên cũng được thông tin, trao đổi một số nội dung về thực trạng, thách thức của công tác dân số trong giai đoạn hiện nay như tình trạng dân số già, lựa chọn giới tính dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh, một số vấn đề sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGD...

Theo kế hoạch, lớp tập huấn kết thúc chiều ngày 17/12.

HÀ DUNG

Tập trung chăm sóc hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán



Hiện nay, nông dân hai xã Tân Lập, Bách Thuận (Vũ Thu) đang tập trung chăm sóc 40ha hoa các loại, bảo đảm cung cấp cho thị trường dịp tết Nguyên đán.

Hiện tại, nông dân trồng chủ yếu các loại hoa như cúc vạn thọ, cúc xinh, cúc xôm, thược dược, hoa hồng, lan ý... Mỗi loại hoa đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khác nhau nhưng nét tương đồng là các loại hoa này thường bị rệp, sâu ăn lá gây hại và nhiễm nấm bệnh, bà con thường xuyên theo dõi và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để phun phòng, trừ. Đối với các loại hoa, nông dân bón phân hoá học để giữ độ bền cho cây và phun tưới bảo đảm ẩm độ đất đạt 60 - 70%.

Hiện tại đang là mùa đông, nguồn ánh sáng tự nhiên yếu, nông dân Tân Lập, Bách Thuận sử dụng hệ thống điện để tăng thời gian chiếu sáng cho cây hoa. Đặc biệt, thời điểm này thường có sương muối gây hại cho hoa, bà con sử dụng lưới căng, che phủ trên mặt luống. Chăm sóc đúng kỹ thuật, các loại hoa sẽ cho thu hoạch đúng thời điểm tết Nguyên đán, góp phần tăng từ 30 - 50% giá bán so với thông thường. Dự kiến, với giá bán ổn định như các năm trước, nông dân có thể thu về từ 25 - 50 triệu đồng/sào trong vụ hoa tết.

QUYNH LƯU

Thi đấu thể thao công nhân viên chức lao động ngành điện lực

Hưởng tới kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2017), sáng ngày 15/12, Công đoàn ngành điện lực Thái Bình tổ chức giải thi đấu thể thao công nhân viên chức lao động toàn ngành. 152 vận động viên đến từ điện lực các huyện, thành phố tham gia thi đấu 4 nội dung: kéo co, cầu lông, bóng bàn, tennis. Các đội thi đấu theo vòng tròn tính điểm. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) có kế hoạch đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp.
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.
- **Địa điểm xây dựng:** Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
- **Diện tích đất:** 2.224,3m².
- **Mục tiêu của dự án:** Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng; Đầu tư kinh doanh trồng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác; Giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.
- **Quy mô dự án:** Xây dựng 1 nhà 15 tầng.
- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2018 đến năm 2019.
- **Tổng vốn đầu tư:** 195.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- **Kế hoạch nguồn vốn:** Vốn tự có của Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

Thai Binh Seed trân trọng thông báo:
1. Mọi tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án "Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp".
2. Thời gian đăng ký từ 7h30' ngày 1/12/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 20/12/2017, vào giờ hành chính.
- Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án thuộc Thai Binh Seed.
- Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
***Lưu ý:**
- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại ông Đào Xuân Bái: 0912.176.742
- Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 1 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của pháp luật.